

แผนการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562

จัดทำโดย
คณะกรรมการจัดการความรู้



แบบ KM 3.1: แผนการจัดการความรู้

ชื่อหน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเด็นการจัดการความรู้: การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วง COVID19

องค์ความรู้ที่จำเป็น: การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการของคณะฯให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้ดำเนินการ
1	การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น คือ การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์ <u>วิธีสู่ความสำเร็จ</u> 1.ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อกำหนดความรู้ที่จำเป็น	มกราคม 2563	1.รายงานการประชุม	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้
2	การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ โดยการอบรมกับวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ สำนักกติจิทัลเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย การศึกษาจาก YouTube และทดลองทำด้วยตนเองเพื่อทำสื่อการสอนออนไลน์ การแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มอาจารย์ <u>วิธีสู่ความสำเร็จ</u> 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกหน่วยงาน 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 3. ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้วนำเสนอประสบการณ์ วิธีแก้ไขปัญหา เทคนิคมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์	กุมภาพันธ์ 2563	1.จำนวนครั้งในการอบรมกับวิทยากร 2.จำนวนครั้งในการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มคณาจารย์ 3.จำนวนบทเรียนออนไลน์	1 ครั้ง 3 ครั้ง 2 บทเรียน	คณะกรรมการจัดการความรู้ อาจารย์ในคณะ
3	การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ <u>วิธีสู่ความสำเร็จ</u> 1.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์คณะต่างๆที่ใช้การสอนแบบออนไลน์ในปีการศึกษา2/63 ที่ได้ผลดี 2. จัดทำแนวปฏิบัติในด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์	มีนาคม 2563	1.แนวปฏิบัติในด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้ อาจารย์ในคณะ
4	การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์	เมษายน-พฤษภาคม	1. รายวิชาที่มีการ	1 รายวิชา	คณะกรรมการ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้ดำเนินการ
	ในช่วง COVID19 <u>วิธีสู่ความสำเร็จ</u> 1. จัดประชุมโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วง COVID19 ในช่วงภาคเรียนฤดูร้อน	2563	จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	30 คน	จัดการความรู้ อาจารย์ในคณะ
5	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ <u>วิธีสู่ความสำเร็จ</u> 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการเรียนการสอนออนไลน์กับหลักสูตรอื่นๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 2. ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียน	พฤษภาคม 2563	1. จำนวนผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	30 คน	หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6	การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวปฏิบัติ <u>วิธีสู่ความสำเร็จ</u> 1. นำผลการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ช่วง COVID19 ไปปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติ ฉบับปรับปรุงใหม่ 2. เผยแพร่แนวปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ภายในมหาวิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บันทึกรายงานเว็บไซต์ สังคมออนไลน์	พฤษภาคม 2563	1. แนวปฏิบัติในด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้ อาจารย์ในคณะ
7	การประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อมหาวิทยาลัย <u>วิธีสู่ความสำเร็จ</u> ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะในการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัย	มิถุนายน 2563	รายงานสรุปผลการประเมินการดำเนินงานของคณะ	1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดการความรู้